



# แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการขอตำแหน่ง ทางวิชาการ

สำหรับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยการขอตำแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์  
พ.ศ. 2565

# ประเด็นเรื่อง การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

1

ผู้ขอมีบทบาทหน้าที่เป็น co-first author สามารถนำผลงานมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ เช่นเดียวกับผู้ขอที่มีบทบาทหน้าที่เป็น first author ซึ่งตามปกติจะมีระบุไว้ในบทความที่เผยแพร่ ในวารสารว่าใครเป็น co-first author และส่วนใหญ่มักจะไม่เกิน 2 คน

2

corresponding author สามารถมีได้มากกว่า 1 คน แต่ไม่ควรเกิน 2 คน และต้องไม่อยู่ในสังกัดเดียวกัน และ co-corresponding author สามารถนำผลงานมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้เช่นเดียวกับผู้ขอที่มีบทบาทหน้าที่เป็น corresponding author

3

การอธิบายบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน ต้องอธิบายบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอและผู้ร่วมงานทุกคนอย่างละเอียดว่าทำในส่วนไหน อย่างไร พร้อมทั้งลงนามรับรองโดยผู้ขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) และผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author)

4

การนำผลการประเมินเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการมาก่อน จะต้องดำเนินการภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติกำหนดหรือไม่กำหนดตำแหน่งวิชาการ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ขอตำแหน่งคนเดิมหรือผู้ขอตำแหน่งคนใหม่ โดยยึดจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติของผู้ขอตำแหน่งคนแรก

1

# ประเด็นเรื่อง การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

5

ตรวจสอบแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แม้จะระบุว่าเป็น First author, Co-author and Corresponding author ก็ต้องระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอะไร อย่างไร ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

6

การลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ กรณีผู้ร่วมงานบางคนไม่สามารถลงนามรับรองการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการได้ ให้ชี้แจงเหตุผลที่ผู้那人ไม่สามารถลงนามได้หรือเหตุผลที่ไม่สามารถระบุการมีส่วนร่วมของผู้那人ให้ชัดเจนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย การระบุเพียงว่าอยู่ต่างประเทศและไม่สามารถติดต่อได้ จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

7

การระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอและผู้ร่วมงาน ต้องพึงระวังเกี่ยวกับการ copy & paste ในบทบาทหน้าที่

8

หากผู้ขอมีบทบาทหน้าที่เป็นทั้ง ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง, Corresponding author และ First author การลงนามในแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมจะต้องมีผู้ร่วมวิจัยทุกคนลงนามมาด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต



# ประเด็นเรื่อง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1

ให้ตรวจสอบว่า ชื่อวารสารปรากฏชื่ออยู่ในฐานข้อมูลรายชื่อวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้ายที่ ก.พ.อ. หรือมหาวิทยาลัยกำหนด หรือไม่

2

กรณีตำราหรือหนังสือต้องแสดงหลักฐานรายชื่อ peer reviewer หรือหากไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ ต้องแสดงเอกสารหลักฐานรับรองว่างานดังกล่าวได้ผ่านการประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer)/ ที่มาจากหลากหลายสถาบัน หรืออย่างน้อยควรระบุตำแหน่งและสังกัดของผู้ทรงคุณวุฒิ

3

งานวิจัยในรูปแบบ monograph คือผลงานที่มีลักษณะเป็นหนังสือซึ่งนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเชิงลึก

4

กรณีงานวิจัยที่เป็นชุดโครงการ Research Program หรืองานวิจัยที่ดำเนินการเป็นชุดต่อเนื่องกัน โดยเป็นผู้ประพันธ์อันดับแรก (first author) หรือผู้มีส่วนสำคัญทางปัญญา (essentially intellectual contributor) หรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ (corresponding author) ก็สามารถนำมาเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการได้ โดยพิจารณาตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขอในแต่ละเรื่อง

3

# ประเด็นเรื่อง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (ต่อ)

5

การเผยแพร่เป็น e-book โดยสำนักพิมพ์ ซึ่งโดยปกติสำนักพิมพ์ต้องมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาก่อนการเผยแพร่ ดังนั้น หากเผยแพร่เป็น e-book โดยสมาคมวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐ ภาควิชา คณะ สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งปรากฏหลักฐานว่ามีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นหรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจากหลากหลายสถาบัน ก็สามารถเทียบเคียงและสามารถนำมาเสนอ ขอตำแหน่งได้ ทั้งนี้ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา รวมทั้งกรณีที่มีการใช้รูปภาพจะต้องแสดงหลักฐาน ว่าได้มีการขออนุญาตให้ใช้รูปมาประกอบด้วย

6

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว สามารถนำมาเสนอขอตำแหน่งได้ โดยวันที่แต่งตั้งตำแหน่งจะไม่ได้ถูกแต่งตั้งในวันที่ส่วนงานรับเรื่อง แต่จะถูกแต่งตั้งในวันที่ผลงานฯ นั้น ๆ เผยแพร่ครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

7

การเสนอผลงานหนังสือที่เสนอเป็น Book Chapter จะต้องมีการแสดงหลักฐานการ peer review หนังสือทุกเล่มที่นำมาใช้เสนอขอ

4

## ประเด็นเรื่อง การเสนอขอทบทวนผลการประเมิน

การเสนอขอทบทวนฯ จะต้องไม่เป็นการแก้ไขผลงานฯ ที่ใช้เสนอขอฯ แต่จะต้องชี้แจงด้วยเหตุผลทางวิชาการในประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะไป

## ประเด็นเรื่อง การเสนอขอเทียบตำแหน่งทางวิชาการ

กรณีที่เสนอขอเทียบตำแหน่งแล้วมีจำนวนผลงานทางวิชาการไม่เป็นไปตามข้อบังคับฯ พ.ศ. 2565 ให้ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม โดยให้เทียบตำแหน่งทางวิชาการได้ตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยได้รับเรื่องการส่งเอกสารเพิ่มเติมจากส่วนงาน

# ประเด็นเรื่อง สาขาวิชาที่ใช้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ

1

กรณีคณาจารย์ที่ประสงค์ขอตำแหน่งทางวิชาการ และยังไม่เคยเสนอขอเทียบเคียงสาขาวิชา ให้พิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. โดยพิจารณาถึงสาขาวิชาที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิม ภาระงานสอน และ ผลงานทางวิชาการให้มีความสอดคล้องกัน และขอให้ส่วนงานเน้นย้ำถึงความสำคัญในการเทียบเคียงสาขาวิชาของคณาจารย์ในสังกัด ให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของตนเองอย่างแท้จริง

2

กรณีคณาจารย์ที่เคยเสนอขอเทียบเคียงสาขาวิชา ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชา สำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ประสงค์ขอเทียบเคียงสาขาวิชา ตามหนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0209.5/ว23785 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อสาขาวิชา และอนุสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ ก.พ.อ. กำหนด สามารถเทียบเคียงสาขาวิชาได้ โดยให้คำนึงถึงสาขาวิชาที่เคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิม ภาระงานสอน และผลงานทางวิชาการให้มีความสอดคล้องกัน

6